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Eftirfarandi er umsögn sveitarstjórnarSkútustaðahrepps, umsögnin hefurverið send í pósti.

Ósk um umsðgn um tillðgu til þingsályktunar um atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu i 
Þingeyjarsýslum (uppbygging orkufreks iflnaðar í byrjun nssta árs), 120. mái.
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps fagnar áhuga flutningsmanna tillögunnar á nýtingu orkunnar 
á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum, til atvinnuuppbyggingar. Sveitarstjórn Skútustaðahrepps 
skorar á alþingismenn og ríkisstjórn íslands að taka nú höndum saman og leysa þetta mái til 
farsældar fyrir Þingeyinga og þar með landsmanna allra. Sveitarstjórn brýnir alþingismenn að 
standa vörð um grunnþjónustu í héraðinu svo sem Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og 
stoðþjónustu svo sem Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga.

y  Ósk um umsðgn um tillðgu til þingsályktunar um atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu í
A Þingeyjarsýslum (tafariausar viðræður vlð Alcoa og Bosai Mineral Group), mál 102.

Svdtarstjóm Skútustaðahrepps fagnar áhuga alþingismanna á nýtingu orkunnar á 
háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum, til atvinnuuppbyggingar. Sveitarstjóm 
Skútustaðahrepps skorar á alþingismenn og ríkisstjóm íslands að taka nú höndum 
saman og leysa þetta mál til farsældar fyrir Þingeyinga og þar með landsmanna allra. 
Sveitarstjóm brýnir flutningsmenn tillögunnar að standa vörð um grunnþjónustu í 
héraðinu svo sem Heilbrigðisstofiiun Þingeyinga og stoðþjónustu svo sem 
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga.
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